

Kính chuyển đ/c Hồng đăng Web.

15/3

2021



(Bản dịch tiếng Việt)

Ngày 5 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

Thầy/Cô Hiệu Trưởng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC BỔNG ASEAN DÀNH CHO VIỆT NAM NĂM HỌC 2022

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo hiện nay phía Singapore bắt đầu nhận hồ sơ dự thi học bổng ASEAN dành cho thí sinh Việt Nam năm học 2022.

Học bổng ASEAN nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ các nước ASEAN mở rộng tầm nhìn và phát triển tiềm năng cũng như trang bị cho họ những kỹ năng quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và các kỹ năng sống khác. Học bổng ASEAN dành cho Việt Nam được cấp cho 4 năm học bao gồm 2 năm phổ thông và 2 năm dự bị đại học tại các trường chọn của Singapore cho đến khi đạt Chứng chỉ GCE "A" (hoặc tương đương). Học bổng này bao gồm hỗ trợ sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, học phí và phí dự thi lấy Chứng chỉ GCE "O" và GCE "A" (chỉ một lần), trợ cấp y tế và bảo hiểm tai nạn.

Chúng tôi kính mong nhà trường phổ biến thông tin nói trên tới các em học sinh và khuyến khích các em học sinh có triển vọng nộp hồ sơ dự thi học bổng ASEAN. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam;
- Sinh năm 2005 đến 2007;
- Hiện là học sinh lớp 8, 9 hoặc 10;
- Có thành tích tốt trong các kỳ thi cử; và
- Thành thạo tiếng Anh và có thành tích tốt khi tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích những học sinh đáp ứng các tiêu chí trên đây nộp hồ sơ trực tuyến qua trang web của Bộ Giáo Dục Singapore (MOE) (<https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarships/vietnam>), với **hạn chót là ngày 23 tháng 4 năm 2021**.

Các thí sinh nếu không đăng ký được qua mạng có thể gửi form đăng ký bản cứng tới Bộ Giáo Dục Singapore trước ngày 23 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ sau:

ASEAN Scholarships (Vietnam)
Ministry of Education
Student Placement and Services Division
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675

Thí sinh có nhu cầu nhờ Đại sứ quán hỗ trợ trong việc chuyển hồ sơ bản cứng đến Bộ Giáo Dục Singapore, vui lòng nộp trực tiếp đến Đại sứ quán (không thông qua Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam hoặc các Sở Giáo Dục và Đào Tạo địa phương) trước ngày 19 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ sau:

ASEAN Scholarships (Vietnam)
Đại sứ quán Singapore
41-43 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
(Người nhận: Cô Đỗ Hồng Ngân)

Thí sinh lưu ý có 2 hình thức nộp hồ sơ – nộp trực tuyến hoặc nộp bản cứng. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ bằng một trong hai hình thức nói trên. Bộ Giáo Dục Singapore đặc biệt khuyến khích các thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây một bộ hồ sơ đăng ký để nhà trường tham khảo. Mẫu hồ sơ đăng ký này cũng có thể tải xuống từ trang web của Bộ Giáo Dục Singapore. Mọi thắc mắc liên quan đến học bổng ASEAN, xin vui lòng liên hệ với cô Đỗ Hồng Ngân, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội theo số máy 024-38489168 máy lẻ 217.

Kính thư,

(đã ký)

JOANNA AGNES CALALANG
Bí thư thứ Ba (phụ trách Trung tâm Hợp tác Singapore)
Đại sứ quán Singapore
Hà Nội